



Phụ lục: Số lượng, vị trí, yêu cầu về trình độ chuyên môn
(Kèm theo Thông báo số: 49 /TB-TLĐ, ngày 13/3/2024 của Tổng Liên đoàn)

TT	Ban, cơ quan	Số lượng tuyển dụng	Vị trí tuyển dụng	Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
I Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam				
1	Ban Đối ngoại	02 chỉ tiêu	Chuyên viên về Hợp tác quốc tế	<ul style="list-style-type: none">- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.- Ưu tiên: Người có bằng đại học ở nước ngoài; có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quan hệ quốc tế từ 01 năm trở lên; có trình độ ngoại ngữ một trong các thứ tiếng Anh (<i>có chứng chỉ IELTS (Academic)</i>) từ 6,5 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL iBT từ 87 điểm trở lên (<i>còn thời hạn theo quy định của tổ chức cấp chứng chỉ</i>), tiếng Tây Ban Nha, Pháp (<i>bậc B2</i>); có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động công đoàn.
2	Ban Tài chính	01 chỉ tiêu	Chuyên viên về Tài chính công đoàn	<ul style="list-style-type: none">- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.
3	Ban Tổ chức	02 chỉ tiêu	Chuyên viên về Quản lý, Phát triển nguồn nhân lực	<ul style="list-style-type: none">- Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Luật, Quản trị nhân lực, Quản lý nguồn nhân lực.- Ưu tiên người có bằng tốt nghiệp loại giỏi và có kinh nghiệm ở vị trí cần tuyển dụng.
4	Ban Nữ công	01 chỉ tiêu	Chuyên viên về Công tác công đoàn	<ul style="list-style-type: none">- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Luật, Triết học, Xã hội học, Tâm lý học.- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.
5	Ban Tuyên giáo	01 chỉ tiêu	Chuyên viên về Công tác công đoàn	<ul style="list-style-type: none">- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Chính trị học, Triết học, Xây dựng Đảng. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, hoạt động công đoàn; có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp.- Ưu tiên: Người có bằng thạc sỹ trở lên; đã hoặc đang giảng dạy, nghiên cứu về chính trị, xây dựng Đảng trong các trường Đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; có khả năng viết và thuyết trình.

TT	Ban, cơ quan	Số lượng tuyển dụng	Vị trí tuyển dụng	Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
6	Văn phòng Ủy ban Kiểm tra	01 chỉ tiêu	Chuyên viên về Công tác công đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Luật, Kinh tế. - Ưu tiên người có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên; có 05 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.
II	Công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn			
1	Công đoàn Cao su	01 chỉ tiêu	Chuyên viên về Công tác công đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Khoa học xã hội, Ngôn ngữ, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh. - Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2	Công đoàn Dệt may	01 chỉ tiêu	Chuyên viên về Công tác công đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Khoa học xã hội, Truyền thông đại chúng. - Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.
3	Công đoàn Dầu khí Việt Nam	03 chỉ tiêu	01 Chuyên viên về Công tác công đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Công đoàn, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán, Kinh tế. - Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành Dầu khí từ 3 năm trở lên, thuộc các lĩnh vực quan hệ lao động, chế độ chính sách.
			01 Chuyên viên về Kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế. - Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành Dầu khí từ 3 năm trở lên, thuộc các lĩnh vực tài chính, kế toán.
			01 Chuyên viên về Quản trị	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản trị văn phòng, Tài chính, Kế toán. - Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành Dầu khí từ 3 năm trở lên, thuộc các lĩnh vực có liên quan đến công tác quản trị, hành chính hoặc công tác văn phòng, tài chính, kế toán.

TT	Ban, cơ quan	Số lượng tuyển dụng	Vị trí tuyển dụng	Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
4	Công đoàn Đường sắt	03 chỉ tiêu	02 Chuyên viên về Công tác công đoàn	<p>- Vị trí 1 (làm việc tại Ban Nghiệp vụ): Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Luật, Công đoàn, Tài chính, Hành chính, Giao thông vận tải.</p> <p>Ưu tiên người có thời gian công tác tại các đơn vị trong ngành Đường sắt từ 5 năm trở lên.</p> <p>- Vị trí 2 (làm việc tại Văn phòng): Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Luật, Công đoàn, Tài chính, Hành chính, Giao thông vận tải.</p> <p>Ưu tiên người có thời gian công tác tại các đơn vị trong ngành Đường sắt từ 5 năm trở lên.</p>
			01 Chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực	<p>- Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Luật, Công đoàn, Quản trị nhân lực, Hành chính công, Giao thông vận tải.</p> <p>- Ưu tiên người có thời gian công tác tại các đơn vị trong ngành Đường sắt từ 5 năm trở lên.</p>
5	Công đoàn Giáo dục	01 chỉ tiêu	01 Chuyên viên về Kế toán	<p>- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế.</p> <p>- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm công tác kế toán từ 2 năm trở lên; có bằng đại học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh.</p>
6	Công đoàn TCT Hàng hải	01 chỉ tiêu	Chuyên viên về Công tác công đoàn (làm công tác kiểm tra, giám sát)	<p>- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.</p> <p>- Ưu tiên người có kinh nghiệm 01 năm trở lên về công tác kế toán, kiểm toán doanh nghiệp; có kinh nghiệm công tác tại các đơn vị trong ngành Hàng hải.</p>
7	Công đoàn TCT Hàng không	02 chỉ tiêu	01 Chuyên viên về Công tác công đoàn	<p>- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Văn hoá, Công đoàn, Luật, Khoa học xã hội và nhân văn.</p> <p>- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.</p>
			01 Chuyên viên về Tài chính công đoàn	<p>- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế.</p> <p>- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.</p>



TT	Ban, cơ quan	Số lượng tuyển dụng	Vị trí tuyển dụng	Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
8	Công đoàn Ngân hàng	02 chỉ tiêu	01 Chuyên viên về Công tác công đoàn	- Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng. - Ưu tiên ít nhất 03 năm kinh nghiệm về lĩnh vực công tác cần tuyển dụng.
			01 Chuyên viên về Công nghệ thông tin	- Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông. - Ưu tiên người có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.
9	Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	02 chỉ tiêu	01 Chuyên viên về Công tác công đoàn	- Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: Báo chí tuyên truyền, truyền thông, thông tin, công nghệ truyền thông, truyền thông đa phương tiện, truyền thông đại chúng. - Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; người tốt nghiệp báo chí tuyên truyền.
			01 Chuyên viên về An toàn vệ sinh lao động	- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Bảo hộ lao động, Luật, Kinh tế lao động. - Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; người tốt nghiệp ngành bảo hộ lao động.
10	Công đoàn Than - Khoáng sản	01 chỉ tiêu	Chuyên viên về Công tác công đoàn	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Báo chí, truyền thông, thông tin, công nghệ truyền thông, truyền thông đa phương tiện, truyền thông đại chúng. - Ưu tiên người 02 năm công tác trong các đơn vị trực thuộc TKV trở lên.
11	Công đoàn Thông tin và Truyền thông	02 chỉ tiêu	01 Chuyên viên về Công tác công đoàn	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Văn hoá, Khoa học xã hội. - Ưu tiên người có kinh nghiệm ít nhất 03 năm công tác về công đoàn hoặc ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.
			01 Chuyên viên về An toàn vệ sinh lao động	- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Bảo hộ lao động, Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế lao động. - Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.

TT	Ban, cơ quan	Số lượng tuyển dụng	Vị trí tuyển dụng	Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
12	Công đoàn Xây dựng	03 chỉ tiêu	02 Chuyên viên về Công tác công đoàn	<p>- Vị trí 1 (làm việc tại Ban Tổ chức - Kiểm tra): Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán.</p> <p>Ưu tiên người có bằng cử nhân kế toán và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tiễn về công tác kiểm tra và tài chính công đoàn.</p> <p>- Vị trí 2 (làm việc tại Văn phòng): Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Khoa học xã hội, Quản trị văn phòng, Lưu trữ học.</p> <p>Ưu tiên người có 03 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí cần tuyển dụng.</p>
			01 Chuyên viên về An toàn vệ sinh lao động	<p>- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Bảo hộ lao động.</p> <p>- Ưu tiên người có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực tiễn về công tác An toàn vệ sinh lao động.</p>
13	Công đoàn Viên chức	01 chỉ tiêu	01 Chuyên viên về Kế toán	<p>- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kiểm toán công, Tài chính, Kinh tế.</p> <p>- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực ở vị trí việc làm cần tuyển dụng từ 02 năm trở lên.</p>

LA
3A
P
NG
★